

Ngày 09/3/2010, UBND tỉnh thành lập Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế và công tác báo cáo công, ghi chép phóng mẩu tư vấn địa phương huyện Núi Thành để chốt báo cáo ghi chép quy trình các công tác, văn phòng mẩu.

Thành phần tham gia :

- Về phía tỉnh: Lãnh đạo VP UBND tỉnh, Sở Tài Chính, Sở Tư Pháp, Sở Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra tỉnh; Lãnh đạo BQL Khu KTM Chu Lai và các Ban quản lý khu KTM Chu Lai; Lãnh đạo Công ty Kèo Hà – Chu Lai và các đơn vị trực thuộc Công ty Kèo Hà - Chu Lai; Phóng viên Đài phát thanh truyền hình và báo Quảng Nam.

- Về phía huyện: Bí thư huyện ủy; Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Ban dân vận huyện và các phòng, ban công chức huyện Núi Thành; Lãnh đạo Ban Báo cáo công, GPMB huyện Núi Thành.

- Về phía xã: Lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã Tam Hòa và Tam Hiệp.

Sau khi đi kiểm tra kết quả triển khai mẩu tư vấn địa phương thu thập địa bàn xã Tam Hiệp và xã Tam Hòa; Đoàn kiểm tra thành lập ý kiến và văn bản Văn phòng Công ty Kèo Hà – Kết luận cuộc họp Ông Lê Phước Thanh - PCTTT UBND tỉnh, Trưởng BQL Khu KTM Chu Lai chốt báo cáo mẩu tư vấn nội dung:

*** Đánh giá chung :**

Huyện Núi Thành là một trong những đơn vị làm tốt công tác báo cáo công, GPMB. Tuy nhiên còn một số tồn tại :

- Công nhận thông tin và pháp luật của địa phương nên mặt số thực tế hành chính và công tác bồi dưỡng, GPMB của thực hiện theo đúng trình tự quy định.

- Các dịch vụ hoạt động pháp lý liên quan khác của Pháp luật địa phương và kiến hành chính các cơ quan hành pháp tại địa phương làm công nhân viên tiến độ bồi dưỡng, GPMB.

- Tòa hành chính không xem xét bản chất số việc mà chủ yếu là thực tế văn bản, trình tự thực tế và thẩm quyền giải quyết.

*** Kế hoạch thực hiện :**

1/ Công trình nào vết Công khai Hà do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. Do đó tranh thủ nguồn vốn này, giao UBND huyện Núi Thành nghiên cứu chủ đầu tư địa phương nhanh công tác bồi dưỡng, GPMB; nếu cần có thể đề xuất tham mưu UBND tỉnh cho cấp bồi dưỡng riêng đối với công trình này.

2/ Thực tế rà soát liên toàn bộ các hồ sơ có liên quan đến công tác bồi dưỡng, GPMB của các địa phương số đồng đất (nguồn gốc số đồng đất, trình tự thực tế hành chính ...) theo đúng quy định. Trường hợp các thực tế đã đúng quy định nhưng địa phương đồng cấp bồi dưỡng không chấp hành thì có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế.

3/ Các trường hợp số đồng đất nằm dọc 2 bên đường quốc lộ 1A đi qua khu công nghiệp Bắc Chu Lai (Tam Hiệp) thì lập phương án tiến hành giải phóng mặt bằng để nâng cấp cấp số hàng (trồng cây, cấp, bố trí đèn chiếu sáng ...) để tạo cảnh quang cho khu công nghiệp nhằm thu hút các nhà đầu tư.

4/ Đồng ý mở rộng các khu tái định cư có số nhà phố và bố trí tái định cư cho các địa phương trong tỉnh lại.

5/ Đồng ý mở rộng khu hành chính Công An Hà.

6/ Bổ trí nguôn hợ trợ kinh phí để mở rộng trường Lê thợ Hợ ng Gợ m (Tam Hiợ p), giao UBND xã Tam Hiợ p lập thợ tợ c kiợ n nghợ giợ i quyợ t.

7/ Điợ i vợ i các trường hợ p để cợ i thợ ng vợ để tợ m trong dợ án đã có quyợ t để nhợ thu hợ i để tợ ng thợ cợ a UBND tợ nhợ nhợ ng chợ a có quyợ t để nhợ thu hợ i để tợ chi tợ tợ cợ a UBND hợ yợ n thợ giao Văn phòng UBND tợ nhợ tợ chợ cợ mợ i Hợ i để ng tợ vợ n pháp luật cợ a tợ nhợ (có mợ i thêm Đoàn luật sợ cợ a tợ nhợ, Tòa án tợ nhợ và Viên Kiợ m sớ tợ nhợ) để bàn biợ n pháp giợ i quyợ t thợ tợ cợ i thợ ng, GPMB theo đúng quy để nhợ cợ a Pháp luật.

8/ Điợ i vợ i dợ án du lịch Cát Vàng : Giao UBND hợ yợ n tợ p trung chợ để o đi để i 70 mợ để tợ để tợ o để u kiợ n thuợ n lợ i để u tợ để án theo đúng tiến để .

9/ Để nghợ Hợ yợ n ợ y Núi Thành chợ để o thêm cho các đoàn thợ cợ a hợ yợ n tợ p trung tham gia vợ n để ng, giợ i thích cho các để i tợ ng sợ để ng để tợ vợ các chợ để bợ i thợ ng cợ a Nhà nợ cợ nhợ m để y nhanh tiến để GPMB phợ cợ vợ cho các dợ án trong thợ i gian tợ i ./.

V. Thiợ n